

**รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 6 รอบ 6 เดือนหลัง
กิจกรรม ถอดบทเรียนพยาบาลวิชาชีพในการฝังยาคุมกำเนิดและให้คำปรึกษา เขตสุขภาพที่ 6
เดือนกรกฎาคม 2563**

.....

สืบเนื่องจากรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนในสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงสามารถจัดประชุมได้ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 6 จึงขยายระยะเวลาการดำเนินการ จากเดิมวางแผนการถอดบทเรียน โดยใช้การเขียนเล่าเรื่อง ตามแบบเก็บรวบรวมข้อมูลการถอดบทเรียนในเดือนกรกฎาคม เป็นการนัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน “การให้บริการฝังยาคุมกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 โดยใช้งบประมาณของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 กลุ่มเป้าหมายคือ พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรม “พัฒนาพยาบาลวิชาชีพในการฝังยาคุมกำเนิดและให้คำปรึกษา เขตสุขภาพที่ 6” จำนวน 29 คน และผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 โดยผลการประชุมถอดบทเรียนสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผู้ผ่านการอบรมที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนสามารถให้บริการฝังยาคุมกำเนิดได้ คนละ 5 - 10 ราย
2. ผู้ผ่านการอบรมที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลไม่สามารถให้บริการฝังยาคุมกำเนิดได้ เนื่องจากไม่มีแนวทางหรือ CPG การให้บริการของจังหวัด
3. ผู้ผ่านการอบรมที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการให้บริการ และหากจัดบริการฝังยาคุมกำเนิดในรพ.สต.ได้ จะช่วยลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นได้ (ในกรณีที่ยังวัยรุ่นหลังคลอดหรือแท้งไม่ได้รับบริการฝังยาคุมกำเนิดก่อนออกจากโรงพยาบาล) และช่วยลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นได้ (ในกรณีที่ยังวัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือต้องการคุมกำเนิดและต้องการฝังยาคุมกำเนิดในรพ.สต.เนื่องจากไม่ต้องการไปรับบริการฝังยาคุมกำเนิดในโรงพยาบาล)
4. ผู้ผ่านการอบรมที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล มีความต้องการให้ศูนย์อนามัยที่ 6 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วางแนวทางในการจัดบริการฝังยาคุมกำเนิดในรพ.สต.(CPG) และผลักดันให้เป็นนโยบายระดับเขตสุขภาพ และดำเนินการในรพ.สต.ที่มีความพร้อมก่อน เช่น รพ.สต.ที่มีพยาบาลผ่านการอบรมหลักสูตรของสภาการพยาบาล เป็น PCC หรือเป็นรพ.สต.ขนาดใหญ่อยู่ห่างไกลรพ.แม่ข่าย ซึ่งจะมีแพทย์เวรออกตรวจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นต้น
5. ที่ประชุมต้องการให้มีการจัดอบรมพัฒนาพยาบาลวิชาชีพในการฝังยาคุมกำเนิดและให้คำปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายการจัดบริการฝังยาคุมกำเนิดในรพ.สต.ในอนาคต

โดยหลังจากการถอดบทเรียน กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร และเครือข่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินการต่อไป

ภาพกิจกรรม



ที่ 6 ร่วมกับ สสจ.สมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ ในการดูแลวัยรุ่นหรือ 5 รุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง กิจกรรมติดตามการดำเนินงาน และถอดบทเรียนขยายเครือข่ายในการอบรมเยาวชนทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6



วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับ สสจ.สมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ ในการดูแลวัยรุ่นหรือ 5 รุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง กิจกรรมพัฒนาการดำเนินงาน และถอดบทเรียนขยายเครือข่าย กิจกรรมติดตามการดำเนินงาน ในเขตสุขภาพที่ 6 และประชุมสรุปผลการจัดประชุมในวันที่ 4 โดยมีนางสาวอริยาพร วัฒนศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 และผู้อำนวยการ สสจ.สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาว อรุณพร อภิวิฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 และผู้อำนวยการ สสจ.สมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวปิดการประชุม โดยประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผลต่อการนำสิ่งที่ได้มาจากการประชุมไปใช้ในการดำเนินงานต่อไปได้เป็นอย่างดี



facebook: ศูนย์อนามัยที่ 6 และ สสจ.สมุทรปราการ

